



### มร.สพ. ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค - กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2568

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค - กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2568 โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมอพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค - กลุ่มภาคเหนือ เป็นประธาน พร้อมด้วยอธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิจัยทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ การขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกิจกรรมที่จะดำเนินการ เป็นต้น

ทั้งนี้ มีกำหนดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2568 ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร





### มร.สพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3



เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำจิตอาสาพระราชทานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยมีนายปกรณ์ วรรณวลี ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมีจิตอาสา 904 จิตอาสาจังหวัดลำปาง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนสายวัฒนธรรมลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ จิตอาสาทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดไปไม่ ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเสด็จถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 3 แห่งราชจักรีวงศ์ ปกครองปวงชนชาวไทยได้ยาวนานถึง 42 ปี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่อเนกประการแก่ชาติบ้านเมืองที่สำคัญที่สุดคือทรงริเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศด้วยการจัดเก็บภาษีอากรการค้าขายกับชาวต่างชาติจนได้รับการเชิดชูว่าเป็นนักการค้า และนักการทูตที่ยิ่งใหญ่ ครุฑที่คนไทยทุกคนทุกสมัยจะน้อม



### รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตรวจสอบความพร้อมสถานที่จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ ระบบ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นศูนย์สอบการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Exam) ประจำปี 2568 ของสำนักงาน ก.พ. ณ บริเวณจุดลงทะเบียนผู้เข้าสอบ ห้องประชุมบัวตอง และสถานที่สอบ ศูนย์ภาษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสถานที่จัดสอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Exam) จำนวนสามรอบ มีกำหนดการสอบ ในรอบที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม รอบที่ 2 วันที่ 25 - 27 เมษายน และรอบที่ 3 วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2568





# มร.สพ. จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตและการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยเครื่อง Biofeedback ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตและการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยเครื่อง Biofeedback โดยมี อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโอหารรัตน์ อาคารโอหาร โรงเรียนจิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดการอบรมในวันนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยเครื่อง Biofeedback เพื่อให้บุคลากร ได้รับทราบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยเครื่อง Biofeedback โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐนันท์ โปธิ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ นางสาวศรัณญา พรหมเสนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายภูวดล วงศ์ศรีใส นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวอัญมรินทร์ มาปัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อปัญหาสุขภาพจิต และโรคจิตเวชที่พบบ่อย และการบรรยายหัวข้อ เทคนิคการดูแลสุขภาพจิต และคนรอบข้าง และกิจกรรมการตรวจเช็คสุขภาพใจ โดยเครื่อง Biofeedback

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยหรือสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตไม่ให้ พัฒนาความรุนแรง นอกจากนี้ ยังสามารถดูแลสุขภาพจิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถถึงศักยภาพของตนเอง มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการคู่มือช่วยดูแลจิตใจ แก่ส่วนไทยคุณภาพ ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยการผลักดันให้มีระบบดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและลดความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย เพื่อให้ทั้งนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต และการดูแล ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต



# มร.สพ. ร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ RAT (38 Rajabhat Appropriate Technology)



เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 รศ.ธิตมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ RAT (38 Rajabhat Appropriate Technology) ภายใต้แผนโครงการวิจัย “การบริหารจัดการเพื่อขยายผลวิจัย เทคโนโลยีที่เหมาะสมของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และแก้หนี้ครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมท่าศาลาคาบอาน่า จังหวัด นครศรีธรรมราชและผ่านระบบออนไลน์ (Google Meeting)



กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งแจ้งกรอบการพัฒนา ระบบ RAT (38 Rajabhat Appropriate Technology) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ผศ.ดร.ประไพ ศรีธิตมา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายวิรุฒิ ฉัตรชนนโชติกุล นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ RAT (38 Rajabhat Appropriate Technology) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่โครงการจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meeting) และออนไลน์ จำนวน 110 คน เข้าร่วม กิจกรรม



พร้อมทั้ง การลงทะเบียนในระบบ App Tech สำหรับการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ส่งผลให้ มีการขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม / นวัตกรรมพร้อมใช้ (Appropriate Technology) ทำให้การดำเนินงานโครงการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือนต่อไป





# มร.ลพ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2568 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้อำนวยการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงครองราชสมบัติประมาณ 27 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2367 - 2394 พระองค์ทรงปกครองประเทศโดยทำนุบำรุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรือง มีส่วนร่วมในการบริหารราชการและทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายวิธี อาทิ การส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเก็บภาษีอากรจากรูปของสินค้าและแรงงานเป็นการชำระด้วยเงินตรา รวมถึงมีการเก็บภาษี เพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลน ทั้งยังได้เพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศ สร้างกองทัพเรือ ขุดคลองสร้างป้อมปราการเพื่อรักษาปากน้ำจตุลสำคัญพร้อมกันไปด้วย



## นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว หรือ D - HOPE

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2568 ผศ.ดร.ชจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ของแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยงจังหวัดลำปาง งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัญญา เมฆสุวรรณ และทีมนักวิจัยร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ หรือ D - HOPE ณ ชุมชนบ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง โดยมีนายกองตรี ปิยะวุฒิ พิทักษ์บริบาล นายอำเภอแม่พริก เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิดชุมชนท่องเที่ยวตามแนวคิด D - HOPE ของชุมชนบ้านเกาะหัวช้าง มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การสานตะกร้าและของชำร่วยจากเส้นพลาสติกการทำไม้กวาดพื้นบ้าน การสานตาแหลว การนวดคลายเส้น การทำกล้วยตากโดมพลังงานแสงอาทิตย์ การทำกิมจิคนเมือง การทำกล้วยฉาบ การเยี่ยมชมสวนส้มเกลี้ยงและต้นส้มเกลี้ยงอายุ 100 ปี และการคั้นน้ำส้มเกลี้ยง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมและเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยโครงการวิจัยการยกระดับผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ของแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยงจังหวัดลำปางได้ร่วมส่งเสริมและนำเสนอการนำผลไม้ส้มเกลี้ยง ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมาย GI นำเสนอให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของผลไม้ GI จังหวัดลำปาง ซึ่งได้มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของส้มเกลี้ยงลำปาง รวมถึงต้นส้มเกลี้ยงที่มีอายุ 100 ปี เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างโอกาสในการทำตลาดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือนักท่องเที่ยวสูงอายุที่ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน






### NO Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
**งดรับ งดให้ของขวัญ**  
และของกำนัลจากการปฏิบัติงานที่  
รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด  
ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สุนทรารักษ์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รศ.ดร.กัญญาพร วัฒนศิริ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ITA 2025  
WWW.LPRU.AC.TH

**NEW!**

## เรียนภาษาจีน ศศ.บ.

ที่ **ราชภัฏลำปาง**

เรียนที่ไทย 3 ปี เรียนและฝึกงานที่จีน 1 ปี

ค่าเทอม 22,500 บาท/ภาคเรียน  
(รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนและเรียนที่จีนแล้ว)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 4 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สมัครสอบได้  
WWW.LPRU.AC.TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086 - 4215760

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

## รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาพลศึกษา และ สุขศึกษา

หลักสูตรศาสตรบัณฑิต คบ.ศร 4 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่  
ถึง 20 เมษายน 2568

สมัครสอบได้  
WWW.LPRU.AC.TH

นายนิชอนันต์ เพ็ชรพินาย (กัปตันต้นกล้า)  
อดีตกัปตันทีม LPRU Futsal club

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา 086 - 4215760 ในวันและเวลาราชการ

LPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

## รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568

รอบที่ 4

✓ ปริญญาตรี 4 ปี ✓ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน  
✓ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง

สมัครสอบได้  
WWW.LPRU.AC.TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา 086 - 4215760 ในวันและเวลาราชการ

LPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

## MANAGEMENT

## รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2

ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

รับปริญญาตรี 4 ปี รับโอนปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนรายวิชาพร้อมกัน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่  
ถึง 2 พฤษภาคม 2568

สมัครสอบได้ที่อาคารศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 2 ห้อง 3623  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 090 - 9197442 อาจารย์อัมรินทร์

LPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

## นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568

ที่รายงานตัวและชำระเงินเรียนเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 3

ขอให้นักศึกษาใหม่ “นักศึกษาใหม่ LPRU 68”  
เพื่อรับการช่วยเหลือข่าวสาร  
และติดตามกำหนดการต่างๆ

SCAN ME

LINE OPENCHAT  
นักศึกษาใหม่ LPRU 68  
“สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเรียนเรียบร้อยแล้ว”  
\*สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเรียนเรียบร้อยแล้ว\*  
และยังไม่มีชื่อในรายชื่อ (รายชื่อ) สาขาวิชาที่รายงานตัวเรียนเรียบร้อยแล้ว  
ชื่อของ : #ขอความช่วยเหลือและขอทราบ  
ชื่อของ : #ขอความช่วยเหลือและขอทราบ

www.lpru.ac.th 086 - 4215760

LPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

## ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

รอบที่ 1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รับสมัครตั้งแต่วันที่  
ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2568

สมัครเรียนออนไลน์

SCAN ME!

สอบถามรายละเอียดได้ที่  
งานบริการการศึกษาและงานพัฒนาระบบ  
(งานบัณฑิตศึกษา) กองบริการการศึกษา  
086 - 6529834 หรือ 086 - 4215760

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มจร.ลำปาง งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

www.lpru.ac.th ชาญประสิทธิ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRUCHANNEL

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

## ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

นักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- 24 - 27 มีนาคม 68 ช่วงของการยื่นขอเปิดวิชาเรียน
- 24 - 04 มีนาคม 68 - พฤษภาคม 68 ชำระค่าลงทะเบียนเรียน
- 31 - 02 มีนาคม 68 - พฤษภาคม 68 ช่วงเพิ่ม - ลอนรายวิชา
- 16 พฤษภาคม 68 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
- 19 - 23 พฤษภาคม 68 สอบวัดผลปลายภาคฤดูร้อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา www.lpru.ac.th 086 - 4215760

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY